

PHÒNG LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM SỞ LĐTBXH

THAM LUẬN

GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TRONG BỐI CẢNH HẬU COVID 19

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa hội nghị!

Được sự cho phép của Ban tổ chức hội nghị, thay mặt Phòng Lao động - Việc làm tôi xin trình bày tham luận với chủ đề “*Giải pháp giải quyết việc làm trong bối cảnh hậu COVID-19*”.

Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị lời chúc sức khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa hội nghị!

1. Tình hình giải quyết việc làm năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua tại tỉnh Thừa Thiên Huế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn. Tuy nhiên với sự nỗ lực của các ngành, các cấp nên trong năm 2021, tổng số lao động được giải quyết việc làm toàn tỉnh 16.276 lao động đạt 101,7% so với kế hoạch, cụ thể: Thông qua Chương trình việc làm, các sở, ngành, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”, tạo thuận lợi cho gần 700 doanh nghiệp mới được thành lập, đồng thời giúp các doanh nghiệp ổn định, phát triển mạng lưới doanh nghiệp và khuyến khích người lao động tự tạo việc làm qua đó giúp cho 9.677 lao động tìm kiếm việc làm; Dự án vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm và nguồn vốn địa phương chuyển ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục đóng vai trò quan trọng hỗ trợ tạo việc làm cho 3.297 người lao động, có 492 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, 200 lao động được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước và có 2.610 lao động tự tạo việc làm trong lĩnh vực không có quan hệ lao động.

2. Tác động của đại dịch COVID-19 đến công tác giải quyết việc làm năm 2021

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ lưu trú, khách sạn, home stay, vận tải hành khách. Thời gian qua, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản phong tỏa, giãn cách xã hội một số địa phương nên một số hoạt động thuộc ngành nghề như: Rạp chiếu phim, Pub beer, câu lạc bộ thể dục - thể thao trong nhà, khu vui chơi trẻ em, cơ sở dịch vụ karaoke, quán Bar, game online, xông hơi, cơ sở thẩm mỹ/spa, các nhà hàng,

quán ăn, điểm bán hàng đặc sản lưu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A tạm dừng hoạt động.

Trong bối cảnh đó người lao động làm việc trong các lĩnh vực nêu trên phải tạm dừng việc, mất việc làm, tạm hoãn HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Mặt khác đến nay, tình hình lao động ngoại tỉnh trở về địa phương phòng tránh dịch và nhu cầu giới thiệu việc làm, học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp ngày tăng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số vấn đề đòi hỏi các cơ quan chức năng phải tìm kiếm giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh giải quyết việc làm cho người lao động do tác động của đại dịch COVID-19 đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tại hội nghị hôm nay, tôi xin mạnh dạn đề xuất một số giải pháp để hội nghị tập trung nghiên cứu thảo luận như sau:

3. Giải pháp giải quyết việc làm hậu Covid 19

Một là, Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, quán triệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy về việc làm; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh “Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 – 2025”, Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 - 2025.

Hai là, Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp giải quyết việc làm do tác động của đại dịch COVID- 19 trong tình hình mới, trong đó chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động từ các tỉnh, thành khác trở về. Tăng cường công tác truyền thông về việc làm.

Ba là, Thực hiện tốt chính sách tín dụng việc làm nhằm tạo việc làm thông qua hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và từ các tổ chức tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, tổ hợp tác và người lao động được vay vốn để giải quyết việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm theo quy định tại Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/ 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/ 2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Nâng cao hiệu quả việc cho vay ủy thác đối với các tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội qua Ngân hàng Chính sách xã hội và hiệu quả của các chương trình cho vay vốn khác.

Bốn là, Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động: Đầu tư nâng cao năng lực, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm; đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, đa dạng hóa hoạt động đào tạo kết nối việc làm cho người lao động phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, cung cấp kịp thời thông tin về thị trường lao động cho người lao động, người sử dụng lao động để kết nối giới thiệu việc làm.

Năm là, Hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng thông qua việc triển khai thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 2606/HDLN-SLĐTBXH-NHCSXH ngày 14/10/2021 về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 – 2025 và Hướng dẫn liên ngành số 3420/HDLN-SLĐTBXH-NHCSXH ngày 24/12/2021 về bổ sung Hướng dẫn liên ngành số 2606/HDLN-SLĐTBXH-NHCSXH ngày 14/10/2021. Tiếp tục chủ động đẩy mạnh hoạt động tạo nguồn đưa lao động ra nước ngoài làm việc thông qua hình thức trực tuyến, để khi kết nối đường bay với với các thị trường thì người lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài.

Sáu là, Đổi mới công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội, gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các cơ sở đào tạo với các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao chất lượng đào tạo gắn với việc giải quyết việc làm. Tăng cường công tác hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Bảy là, Truyền thông, nâng cao năng lực thực hiện chương trình hành động giải quyết việc làm cho người lao động: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giải quyết việc làm bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân, người lao động và người sử dụng lao động về giải quyết việc làm. Tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tôn vinh lực lượng lao động có tay nghề, có kỹ năng nhằm thu hút lao động trẻ tham gia học nghề, kể cả học sinh phổ thông và sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh; Phát huy vai trò của Trung tâm dịch vụ việc làm trong việc tổ chức tư vấn, kết nối, giới thiệu việc làm để người lao động và người sử dụng lao động tiếp cận thông tin thị trường lao động một cách nhanh nhất, sớm nhất, hiệu quả nhất.

Tám là, Tăng cường công tác quản lý thực hiện chương trình hành động giải quyết việc làm cho người lao động: Tăng cường quản lý nhà nước về lao động, việc làm ở các cấp, các ngành, nhất là cơ sở; thường xuyên nắm bắt thực tiễn để bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ chế, chính sách, điều chỉnh các biện pháp giải quyết việc làm phù hợp với từng thời điểm; Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động - việc làm ở các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao; giao chỉ tiêu giải quyết việc làm cho các cấp, các ngành phấn đấu thực hiện.

Trên đây là nội dung tham luận của Phòng Lao động - Việc làm về "*Giải pháp giải quyết việc làm trong bối cảnh hậu COVID-19*". Một lần nữa kính chúc các đồng chí Lãnh đạo và toàn thể đại biểu sức khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn./.